

TÌN - TỨC ÁI - HỮU

*** Anh NGUYỄN XUÂN MỘNG trước ở khu Công Chánh Đà Lạt (1976) sau về Kiều Lộ làm Thanh tra (1977-1978) đã cùng gia đình gồm vợ và 4 con với cô em vợ đã qua được Mã Lai ngày 14/2/1979. Một người bà con của anh Mộng ở Sacramento và anh NĐS (ban cũng khóa với anh Mộng) đang lo thủ tục bảo trợ (nhờ nhà thờ) cho gia đình anh Mộng qua Mỹ.

Xin mừng anh Mộng và gia đình đã đến bình yên và mong anh sớm được qua Mỹ để cùng anh em gia đình Công Chánh sum họp.

***Anh MAI ĐỨC PHƯƠNG trước ở Ty Công Chánh Phan Thiết, anh CHÂU THÀNH ĐỨC trước ở Khu Công Chánh Cần Thơ và anh HOÀNG THAO trước ở Thủy Cục Đà Nẵng, sau về Tổng Cục Gia Cử đều đã đến Mã Lai và Indonesia trong tháng 3/79. Theo thỏ anh MDP viết cho anh TSH thì khi thuyền đến Mã Lai, họ chỉ cho 1 số lên bờ mà thôi, còn 1 nửa thì bị đuổi đi ra khơi do anh MDP lèo lái đến Indonesia. Hiện anh HT còn đang ở Mã Lai, còn MDP và CTĐ thì đang ở Indonesia. Hiện anh TSH đang làm thủ tục bảo lãnh cho gia đình anh MDP và đã gọi ít tiền giúp đỡ trong lúc còn ở trên một đảo hoang, chỗ ngày vào trại ty nạn. Địa chỉ của anh Đức hiện chưa rõ. (Xem địa chỉ của MDP ở Danh Sách bổ túc) Anh HT hiện đang ở trại Pulau Tengah cũng một trại với anh Đoàn kỹ Tường và anh Trần bất Nhượng.

***Anh NGÔ ANH TÊ, trước ở Saigon Thủy Cục (KSCC khóa 1962-1966, cùng khóa với anh Đào tự Nam, Phạm hữu Quang, Phạm văn Ân) đã đến Mã Lai, cũng ở trại Pulau Tengah

***Anh BUI THANH DƯƠNG đã đến được Mã Lai trong tháng 3/79 và anh TRẦN HỮU LAI trước ở Saigon Thủy Cục cũng đã đến được Mã Lai. Ban Phụ Trách chưa có được địa chỉ của anh THL, vì chỉ nghe một người bạn của anh Phạm viết Ai cho tin mà thôi.

***** Trên đây là tin một số anh em Mới vừa thoát khỏi Saigon trong các tháng qua. Địa chỉ liên lạc có ghi ở phần Danh Sách Bổ Túc. Tuy nhiên có một số anh em cho biết là viết thỏ đến Mã Lai nhiều lần mà không được hồi âm, như anh ĐKT, chẳng hạn, anh TVT, AV, LTT đã viết rất nhiều thỏ nhưng chưa ai được trả lời cả, đạo này có lẽ dân ty nạn quá đông hay vì muốn kiểm soát nên việc liên lạc rất chậm và khó khăn nhiều.

\$\$\$Anh TRẦN SĨ HUÂN đã được thâu dụng vào làm việc với KHU KIỀU LỘ 4 ở SAN FRANCISCO trực thuộc HIGHWAYS DIVISION, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, STATE OF CALIFORNIA sau khi qua một kỳ thi. Anh nói: "Số tôi là số làm Công Chức nên đi đâu cũng làm Công Chức; thôi, thế cũng yên thân"

\$\$\$Anh TRƯỜNG NHỮ NGUYỄN cho hay là vừa thi đậu vào ngạch ENGINEER PRINCIPAL (Elegible List) "song không có hy vọng được vào vì mình còn quá xa lạ... chưa phải là dân Mỹ, do đó có đứng cao cũng khó được chọn theo rule of three, phỏng vấn 3 lấy 1.. Làm ở City học thêm được môn Computer, có công việc cho đỡ buồn."

\$\$\$Anh DƯƠNG HỒNG QUỲ cho hay là "tôi mới được hãng Consulting Engineers ở Minneapolis nhận vào làm kể từ 16/4. Gia đình tôi cũng rất muốn đi California vào năm 1980, nhưng muốn là 1 chuyện còn thực hiện thì thấy khó quá" (Xin mở ngoặc đề ban thêm với anh Quỳ rằng: Vouloir, c'est pouvoir, bỏ cả tài sản ra đi, liều chết ra đi mà còn làm được, sao mà lái xe đi từ trên Minnesota xuống đây thì cũng như lái từ Montana xuống thôi thì tại sao lại than khó! Xấu hổ nhé!)

\$\$\$Anh NGUYỄN QUÝ HẢO, ĐÀO TỬ NAM đã đậu kỳ thi E.I.T. tháng 11/79 vừa qua. Anh NQH đang làm cho chính phủ Hoa Kỳ tại Houston còn anh ĐTN đang theo học tại CALIFORNIA STATE UNIVERSITY tại LONG BEACH về Structural Engineering. Anh Nam đã thi P.E. khóa tháng 4/79 vừa qua cũng với anh NGUYỄN VĂN HIẾN và anh TRẦN KHIÊM ĐÔNG. Cầu mong các anh sớm nhận giấy báo tin thi đậu.

\$\$\$Anh NGUYỄN QUỐC ĐÔNG và anh TRẦN TRUNG TRỰC (danh sách từ các số trước đều đánh là NGUYỄN TRUNG TRỰC mà anh Trục cũng chẳng bao giờ viết cho bạn phụ trách để sửa lại!) đã đậu kỳ thi P.E. tháng 11/1978 vừa qua tại Texas.

\$\$\$Anh ÁI VĂN đã đậu kỳ thi P.E. tháng 11/1978 vừa qua.

\$\$\$Anh TRẦN KIM NGÂN đã thi E.I.T. chung một lần với anh TRẦN VĂN TUỔI hồi đầu tháng 4 vừa qua. Các anh hãy lo luyện thi P.E. đi là vừa, vì chắc chắn sẽ nhận được tin thi đậu trong tháng 6.

\$\$\$Anh NGUYỄN VĂN ĐỘ đã đậu E.I.T. khóa tháng 11/1978